
sþ. 477. Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um innheimtu erfðafjárskatts.

Frá Helga Seljan.

Hver var heildarupphæð innheimts erfðafjárskatts á árinu 1984?

[296. mál]


